

Số: /ĐHQGHN-VP

V/v tăng cường hỗ trợ cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên trong bối cảnh dịch Covid 19

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến nhanh, phức tạp tại một số địa phương trong đó có Thành phố Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đề nghị các đơn vị thành viên, trực thuộc tiếp tục thực hiện quyết liệt một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Thành phố Hà Nội và của ĐHQGHN. Lưu ý tuyệt đối không lơ là, chủ quan; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các quy định của cơ quan quản lý ở địa phương.

2. Quan tâm đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ, người lao động và học sinh, sinh viên và học viên sau đại học. Chủ động đề xuất các giải pháp, kế hoạch cụ thể nhằm hỗ trợ đội ngũ cán bộ, người lao động tại đơn vị trong công tác phòng chống dịch và tiêm vaccine.

3. Yêu cầu các đơn vị quán triệt cán bộ, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên sau đại học hạn chế tối đa di chuyển đến các vùng dịch và tăng cường hình thức làm việc trực tuyến gắn với kết quả đầu ra. Tăng cường chia sẻ thông tin công việc qua các ứng dụng kết nối nhóm như Zalo, Viber, VNU-office...Rà soát các công việc trong các tháng cuối năm để đối chiếu các chỉ tiêu, điều chỉnh nhiệm vụ đồng thời tập trung thời gian để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và kế hoạch 5 năm tới.

4. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giảng dạy

- ĐHQGHN đã xác định chuyển đổi số là chìa khóa để đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo và là giải pháp đổi mới toàn diện từ cấu trúc chương trình đào tạo, đến đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, đổi mới cách dạy,

đổi mới cách học. Về định hướng, ĐHQGHN sẽ tổ chức lại công tác đào tạo nhằm đảm bảo khi dịch Covid kiểm soát tốt, ĐHQGHN vẫn sẽ tổ chức đào tạo kết hợp giữa đào tạo trực tuyến và đào tạo tập trung. Tùy theo thực tiễn, nhiều môn học cần được tổ chức đào tạo trực tuyến để cho phép giảng viên, giáo viên và người học được giảng dạy và học tập ở mọi lúc, mọi nơi. Một số môn học sẽ được kết hợp giữa hai hình thức để tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc nhóm của người học cũng như giảm chi phí trong công tác đào tạo.

- Văn phòng ĐHQGHN và Ban Quản lý các dự án rà soát để hoàn thiện hạ tầng dung chung cho toàn ĐHQGHN tránh việc đầu tư thiếu đồng bộ và dàn trải tại nhiều nơi, nhiều dự án, đề án; hướng tới mục tiêu sớm triển khai ĐH trực tuyến dùng chung của toàn ĐHQGHN. Đẩy mạnh quan hệ làm việc với VNPT và Viettel để hợp tác trong tổ chức đào tạo trực tuyến nhằm hạn chế tối đa kinh phí đầu tư mua sắm máy chủ,...

- Các đơn vị đào tạo khẩn trương rà soát chất lượng đào tạo trực tuyến vừa qua để có giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; có giải pháp tăng cường năng lực cho giảng viên và sinh viên thích ứng với chuyển đổi số trong giảng dạy và học tập; ưu tiên kinh phí để xây dựng bài giảng, học liệu và giảng dạy trực tuyến.

- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục đẩy nhanh tiến độ khai giảng khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số cho giảng viên, giáo viên và người học tại ĐHQGHN. Việc đào tạo bồi dưỡng cần được triển khai bằng hình thức đào tạo trực tuyến trên nền công nghệ hiện đại nhất đang được sử dụng hiện nay (canvas, coursera...). Đồng thời, đề xuất và triển khai các nhiệm vụ cấp bách và lâu dài nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến trong toàn ĐHQGHN.

- Trung tâm Thông tin - Thư viện tiếp tục phát triển các nền tảng xây dựng học liệu số phục vụ giảng dạy; cho phép người học truy cập học liệu gắn với các môn học, ngành học trong chương trình đào tạo; xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu để giảng viên, giáo viên tiếp cận, sử dụng các công cụ, giải pháp đưa các nội dung học liệu vào giảng dạy trực tuyến.